



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
9 กันยายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, มติชนสุดสัปดาห์)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวถึงกรณีที่สังคมเป็นห่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ในประเทศ ว่า ขณะนี้คนไทยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มากขึ้น โดยเฉพาะการป้องกัน หากทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย ก็จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ถึงร้อยละ 90 ดังนั้น หากเราการ์ดไม่ตก ไม่ต้องกังวลเพราะระบบสาธารณสุขของไทยมีคุณภาพระดับโลก เรามี อสม. ช่วยในการเฝ้าระวังและติดตามได้เป็นอย่างดี ขณะที่ฝ่ายความมั่นคง ได้ตรวจเข้มตามแนวชายแดนอยู่แล้ว ฝากประชาชนอย่าให้ความช่วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกคนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ส่วนความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน มีการพัฒนาอยู่กับหลายๆ สถาบัน งบฯ ก้อนแรกจากงบฯ กลาง 1 พันล้าน ได้นำไปพัฒนาร่วมกับม.ออกซ์ฟอร์ด 600 ล้านบาท และให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 400 ล้านบาท ในส่วนของงบฯ เงินกู้ที่สำรองไว้ประมาณ 3 พันกว่าล้านบาท ก็ยังอยู่ทั้งหมด จะพัฒนากับหน่วยงานต่างๆต่อไป โดยเร็วฯ นี้ กำลังจะพิจารณาเข้าโครงการโคแวกซ์ (Covax) ขององค์การอนามัยโลก โดยเข้าไปร่วมพัฒนา ใช้เครดิตเงินทุนที่ลงไปร่วมพัฒนากลับมาเป็นวัคซีนเมื่อค้นพบเรียบร้อย ซึ่งทุกประเทศในโลกเข้าโครงการนี้หมด ถ้าเปรียบเป็นอัตราส่วนเท่ากับเรามีประมาณ 15 ราย เมื่อเข้าร่วมโครงการเท่ากับเราจะมีผู้พัฒนาวัคซีน 15 รายอยู่ในโครงการนี้จะทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงมากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องมีทหารหรือกักในระดั บค. และนายกรัฐมนตรีนี่จะต้องนำเข้า ครม.ด้วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, newsplus)

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้ตัดสิน ผู้ประเมิน ผู้ตัดสิน นักกีฬาจากสโมสรต่างๆ ไทยลีก รวมทั้งบุคลากรฟุตบอลอาชีพ ซึ่งจะแข่งขันวันที่ 12 ก.ย.นี้ ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด กระจายการตรวจไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ประจำจังหวัด 15 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย. 63 ส่วนสโมสรที่ไม่ได้ตรวจตามศูนย์ 15 แห่งที่ระบุ ต้องส่งใบรับรองแพทย์มายังฝ่ายจัดการแข่งขัน บจก.ไทยลีก ภายในวันที่ 11 ก.ย. ผลตรวจต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. นับจากวันที่ส่งใบรับรองแพทย์ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีผลเป็นลบเท่านั้น

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, prachachat, sanook, thebankokinsight, businesstoday, kapook)

-ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยวันที่ 8 ก.ย. มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย กลับจากประเทศอินเดียและเข้ากักตัวในสถานกักกัน มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 3 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,284 ราย ยังรักษาอยู่ใน ร.พ. 104 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,446 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม. ในฐานะผอ.ศบค.กทม. เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในพื้นที่ กทม. ที่ประชุมจึงให้ชุดตรวจของคณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนตระหนัก ถึงมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการ รวมถึง กทม. กำหนด ขอให้ร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ทั้งสถานประกอบการและประชาชนให้เช็กอินผ่านแอปดังกล่าว

ประเด็นผลกระทบ

1.การติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องโทษติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thailandplus)

-ศบค. เผยความคืบหน้าการติดตามผู้สัมผัสผู้ต้องขังติดโควิด 19 ว่า ล่าสุดพบว่า มีจำนวนผู้สัมผัส รวม 974 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 118 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 856 ราย ประกอบด้วย 1.บุคคลในครอบครัว 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด ผลตรวจไม่พบเชื้อ 2.ผู้พักอาศัยในคอนโดบ้านสวน 143 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลตรวจไม่พบเชื้อ 3.ที่ศาลอาญา มีผู้สัมผัส 492 คน แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 478 คน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำที่ได้รับการตรวจแล้ว 146 ราย ผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมี 14 ราย ผลตรวจออกมาแล้วว่าไม่พบเชื้อ 4.ที่ รพ.ราชทัณฑ์ มี 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด และยังอยู่ในการเฝ้าระวังอาการ 14 วัน 5.ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง มีผู้ต้องขัง 35 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด มี 4 รายมีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ทั้งหมดยังถูกแยกกักกันจากผู้ต้องขังราย สำหรับจนท. และอาสาสมัครเรือนจำ 76 จะครบการกักกันหรือเฝ้าระวังในวันที่ 16 ก.ย.นี้ 6.ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ผู้ต้องขังรถคันเดียวกัน 8 ราย ซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมด มี 1 รายที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 7.ร้านอาหาร “สามวันสองคืน” สาขาพระราม 3 มีผู้สัมผัส 18 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 14 ราย ทั้งหมดผลตรวจไม่พบเชื้อ 8.ร้านอาหาร “สามวันสองคืน” สาขาพระราม 5 มีผู้สัมผัสรวม 60 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ

ประเด็นข่าว

35 ราย โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดมีผลตรวจระบุไม่พบเชื้อ 9.ร้านเฟิร์ส คาเฟ่ ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส 15 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 13 ราย ผลตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อ 10. ถนนข้าวสาร มีผู้สัมผัส 112 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด ผลตรวจระบุไม่พบเชื้อ 11.โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 3 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทั้งหมด และครบการกักกันหรือเฝ้าระวังแล้ว เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 12.ห้างบิ๊กซี สุขสวัสดิ์ ยังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัส

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนโรคในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสกับติเจผู้ต้องขังที่ติดโควิด 19 ว่า สำนักอนามัย ได้จัดทีม SWAB เพื่อหาเชื้อและสอบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในส่วนของร้านสามวันสองคืน สาขาพระราม 3, ร้าน first cafe ถ.ข้าวสาร, คอนโดฯ ที่พักอาศัย ย่านทุ่งครุ, ภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ และทัณฑสถานพิเศษกลางแล้ว เบื้องต้นผลการตรวจทางห้องแล็บ ปรากฏว่าผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตาม กทม.ได้ย้ายกลุ่มที่ใกล้ชิดและเสี่ยงสูงไปกักตัวใน Local Quarantine เพื่อติดตามและเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่ำให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 โดยจะมีการติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง และ กทม.ได้ จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ทุกจุดแล้ว ส่วนสถานบันเทิงทั้ง 2 แห่ง ยังคงสั่งปิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

2.ติดตามเคสชายเกาหลีใต้ติดโควิดจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, matichonweekly, nationtv, thailandplus, thestandard)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีที่มีรายงานข่าวพบชายชาวเกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด 19 หลังเดินทางกลับจากไทย เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา ว่า หลังจากได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวแล้ว กรมควบคุมโรคได้ประสานไปยังจุดประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศของประเทศเกาหลีใต้ทันทีเพื่อสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เดินทางจากไทยไปเกาหลีใต้ตรวจพบการติดเชื้อโควิด 19 ดังกล่าว เป็นเพศชาย สัญชาติเกาหลีใต้ อายุ 54 ปี เดินทางจากประเทศไทยไปที่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ศูนย์สุขภาพชงทัน ด้วยวิธี RT-PCR จากนั้นขึ้นรถพยาบาลไปที่บ้านเพื่อแยกกักตัว และในวันที่ 5 ก.ย. ทราบผลตรวจหาเชื้อโควิด 19 คือ ผลเป็นบวกสำหรับประวัติในประเทศไทย เบื้องต้นพบว่า บุคคลดังกล่าวเดินทางเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 มี.ค. พักอาศัยอยู่ในเขตวังทองหลาง กทม. ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงประวัติในการเดินทาง เช่น สถานทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (เมืองทองธานี) ห้างสรรพสินค้า และการใช้ระบบขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคร่วมกับสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการสอบสวนโรคและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ โดยเร็ว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

3.การเฝ้าระวังตามแนวชายแดน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับมือการระบาดของโควิด 19 พื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะเมียนมา ว่า ถึงแม้จะตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เราก็ดูแลตามได้ทั้งหมดในขณะนี้ ตรวจสอบยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย ขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนก ถือเป็นกาดทดสอบระบบป้องกันที่ยังทำได้ดี ส่วนการป้องกันการระบาดตามแนวชายแดนได้กำชับเจ้าหน้าที่ตลอด ที่ผ่านมาเพิ่มกำลังตำรวจ ทหาร ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ได้พัก ลดอัตราการพักตามรอบของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้อยู่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดน จึงขอให้ทุกคนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 2 กล่าวถึงการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตฯ จ.ตาก ที่มี พรมแดนติดกับเมียนมาว่า ได้มีการประชุมร่วมกับ รพ. ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งแม่สอด ทำสองยาง พบพระ อุ่มผาง และแม่ระมาด ร่วมกับ ผวจ.ตาก เพื่อวางแผนรับมือ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ส่วนที่มีบุคลากรออกมาเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ นั้น เข้าใจว่าเป็นความห่วงใยและกังวลว่าอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการป้องกันอาจไม่พอ ต้องการขอเพิ่ม แต่จากการสำรวจครุภัณฑ์ทั้งยาและอุปกรณ์ป้องกันยังมีเพียงพอใช้ได้นาน 2-3 เดือน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุย เพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในพื้นที่ และได้มีรถชีวิตนริภยพระราชทานลงพื้นที่มาตรวจหาเชื้อโควิดในพื้นที่แล้ว

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 5 กล่าวว่า เขตฯ 5 มีทั้งหมด 8 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ติดชายแดนประเทศเมียนมา โดย 4 จังหวัดมีความเสี่ยงคือ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดที่ไม่ติดชายแดนแต่เป็นเป้าหมายการเดินทางมาทำงานของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางผ่านจุดข้ามแดนแม่สอดเข้ามา มี 2 จังหวัด คือ นครปฐม กลุ่มแรงงานตลาดปลา สมุทรสาคร มีโรงงานจำนวนมาก และอีก 2 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงต่ำ คือ สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี ก็มีความร่วมมือกับทางจังหวัดเฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างใกล้ชิด ทั้งที่ทำงานในไทยอยู่แล้วและป้องกันการลักลอบ ยืนยันว่ามีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์เต็มที่ทั้งบุคลากร และอุปกรณ์การแพทย์ และห้องแล็บตรวจเชื้อ

-นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 กล่าวว่า เขตฯ 1 มี 3 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับเมียนมา คือ เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน สถานการณ์ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนัก เพราะปิดด่านพรมแดนระหว่าง 2 ประเทศแล้ว ที่น่ากังวลน่าจะเป็นที่แม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้ มีการเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ ยาเวชภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมรับมือประมาณ 3 เดือน และพร้อมรับมือ 2 สัปดาห์ข้างหน้าที่มีการสันนิษฐานว่าโควิดเมียนมาจะประชิดชายแดนไทยด้วย ขอให้แต่ละจังหวัดกำหนดชุมชนเสี่ยงที่มีการข้ามไปมาระหว่าง 2 ประเทศ หรือชุมชนที่แรงงานมาจากจะไปพำนักหรือทำงานว่าจะต้องมีการสุ่มเก็บตัวอย่างของคนในชุมชนนั้น ประมาณ 30-40 คน ตรวจหาเชื้ออยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการหลุดรอด

-นพ.พิทักษ์พล บุญยมาลิก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 11 เผย เขตฯ 11 มี 2 จังหวัดติดชายแดนเมียนมา คือ ชุมพร และระนอง ยืนยันมีความพร้อม

ประเด็นข่าว

ทั้งอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงเตียงในการรับมือโควิด 19 และมีการประสาน ผวจ. ในการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

-พ.ต.อ.ภักพงษ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 ในฐานะรองโฆษก สตม. เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวนักท่องเที่ยวต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง สตม.ว่า จากการตรวจสอบเป็นการกระจายผู้ต้องขังเพื่อลดการแออัด ไปยังห้องส่วนกลางที่กว้างกว่าหลายเท่า ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่ารอส่งกลับประเทศ ไม่มีการล้นจนออกมานอกตัวอาคารกักขังแต่อย่างใด

-นายอรรถิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผวจ.ตาก เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานคัดกรองโรคโควิด 19 โดยรถตรวจหาเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ ร.ร.อิสลามศึกษา เขตเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด ได้แก่ ประชาชน ชาวเมียนมา ชาวกะเหรี่ยง ชาวปากีสถาน และเด็กนักเรียนในชุมชน 1,000 คน ส่วนอีกจุดที่ ร.ร.บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด เป็นจุดเสี่ยงทางชายแดนไทย-เมียนมา ประมาณ 1 กม. มีการตรวจกลุ่มเสี่ยง 700 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงความพร้อมของ รพ.ตามแนวชายแดน ที่อาจมีแรงงานต่างด้าวข้ามมาประเทศไทย โดยเฉพาะจากประเทศเมียนมาที่มีการระบาดของโควิด 19 รอบ 2 ว่า เราเสริมกำลังมาโดยตลอด เตรียมความพร้อมมานานแล้ว รพ.ตามแนวชายแดน เหล่านี้ยืนยันว่ามีความพร้อม 100% อาจจะยังพร้อมด้วยซ้ำเพราะไม่มีคนใช้ ทุกเดือนเราซัพพลายเข้าไปตลอด ตอนนี้นักป่วยไม่มี เวชภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมก็ไม่ได้ใช้ วันนี้ผู้ป่วยที่ติดโควิด 19 จำนวน 105 คน เป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ไม่ใช่ผู้ป่วยที่ค้างคาในประเทศ เพราะกลุ่มนี้เขากลับบ้านหมดแล้ว4.รพ.ตามแนวชายแดนขาดแคลนอุปกรณ์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (thaigov)

-พ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า สถานการณ์ทั่วโลกที่น่าจับตามองคือประเทศอินเดียที่มีการเพิ่มจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันมากที่สุดของโลก ซึ่งการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศอินเดีย ส่งผลให้การแพร่ระบาดได้ลามเข้าสู่ บังคลาเทศ และเมียนมา สำหรับประเทศไทยซึ่งมีหลายจังหวัดมีพรมแดนติดกับเมียนมา หน่วยงานด้านความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขได้เข้มงวดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ในผู้ที่เดินทาง และเพิ่มการเฝ้าระวังแรงงานที่ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยให้อสม. และ อสต. มีส่วนร่วมในการสอดส่องในพื้นที่ และประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีเมื่อพบความผิดปกติ

-สธ. ได้สั่งการให้ สสจ.ตาก ซึ่งเป็นหนึ่งจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ให้เร่งตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ อาทิ ชุดกาวน์, ชุด Cover all, หน้ากาก N95, Surgical mask เป็นต้น และขอสนับสนุนจากส่วนกลางสำรองไว้เพิ่มเติมหากเกิดพบติดเชื้อหรือแพร่ระบาดในพื้นที่ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำแรงงานจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เข้ามาทำงานในขณะนี้ และไม่สนับสนุนการจ้างงานแรงงานผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ)

-พล.อ.ณัฐพล ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะผอ.ศบค.ทบ. ว่าขณะนี้ยังน่าห่วง มีความพยายามลักลอบข้ามพรมแดนเข้ามา แต่กองกำลังป้องกันชายแดนได้ปรับกำลังและเตรียมมาตรการลาดตระเวนให้เข้มข้นมากขึ้น บูเผนกำแพง 3 ชั้น ฝสานความร่วมมือประเทศต้นทาง แนวชายแดน และคนในพื้นที่ ร่วมป้องกันโควิด 19 รอบสอง ปรับกำลังเพิ่มความถี่ลาดตระเวนกิจการให้กองทัพภาค

3.ภูเก็ตโมเดล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชนสุดสัปดาห์, ผู้จัดการ, tnthailand) สวท., สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, 7, 9, NBT, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าแผนเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดพื้นที่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'ภูเก็ตโมเดล' ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ ศบค. แต่ นายกรัฐมนตรี ยังไม่รับพิจารณาแผนดังกล่าว ว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและพร้อมผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนสามารถสร้างรายได้และมีการจ้างงาน รัฐบาลพร้อมผลักดัน แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องช่วยกันด้วย แต่มีเสียงต่อต้านออกมาไม่ทราบว่าเป็นคนภูเก็ตหรือไม่ ดังนั้น คนภูเก็ตด้วยกันจะต้องออกมาสนับสนุนและยืนยัน นอกจากนี้ จังหวัดใดที่มีความพร้อม รัฐบาลก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลและให้การสนับสนุน ส่วนจะเริ่มโครงการได้เมื่อไหร่ นั้น ต้องนำมาตรการต่างๆ กลับเข้าหารือในที่ประชุม ศบค. ทั้งนี้ ในพื้นที่ก็จะต้องเสนอมาตรการเข้ามา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ร.ต.ธานี ช่างชู ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการซักซ้อมกระบวนการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเสมือนจริง ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและชาวภูเก็ต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต รับฟังเสียงสะท้อนก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งยังเข้าใจไม่ตรงกัน เร่งสื่อสารทุกช่องทาง ขออย่าว่า เมื่อนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะต้องเข้าระบบกักตัว 14 วัน จึงจะเดินทางออกป่องเที่ยวได้ ส่วนแคมเปญ "ไทยแลนด์ ลองสเตย์" ต่อไปจะมีวีซ่าแบบพิเศษที่เป็นระบบเดียว คือ 90 วัน

4.จับแรงงานเถื่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-ที่ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จนท.ทหารสกัดจับการลักลอบขนแรงงานเถื่อนในพื้นที่ โดยจับกุมนายประทวน บุญ- ยิ่งแก้ว อายุ 45 ปี คนขับรถแท็กซี่ มีผู้โดยสารพบแรงงานชาวกัมพูชา 3 คน เป็นชาย 2 หญิง 1 และรถแท็กซี่อีกคันที่มีนายสมบัติ ปิยะวงศ์ อายุ 50 ปี เป็นคนขับ ภายในรถพบแรงงาน

ประเด็นข่าว

ชาวกัมพูชา 6 คน ชาย 3 หญิง 3 สอบสวนทราบว่า แรงงานทั้งหมดเดินทางมาตามช่องทางธรรมชาติบ้านแก้วเพชรพลอย จ่ายเงินให้นายหน้าคนละ 1,800 บาท เพื่อจะเดินทางไปทำงานที่ จ.ชลบุรี และสมุทรปราการ

Fake News

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, mangozero)

-กรมควบคุมโรค ซึ่งแจ้งกรณีที่มีการแชร์ข่าวสถานการณ์โควิด 19 ในบ้านเรา ระบุว่า สาธารณสุขประกาศฉุกเฉิน ประเทศไทยกำลังเข้าเฟส 3 เผ่าหวังผู้ป่วยเป็นพันงัดเข้าที่ชุมชนแออัด ใส่หน้ากากป้องกันตนเองที่ดีที่สุด ออกแถลงการณ์ทุกช่อง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยศรีนครินทร์ ฉะเชิงเทรา บิ๊กซีพระรามสี่ เซ็นทรัลพระรามสาม ตลาดนัดจตุจักร สะพานขาว เดอะมอลล์บางกะปิ ระยอง จันทบุรี รังสิต สระบุรี ปากช่อง สมุย เซ็นทรัลอสิวิสัย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ พระรามเก้า ปิ่นเกล้า เหม่งจ่าย อารีย์ พายุหัด เยาวราช ทาวน์อินทาวน์ Show DC สำเพ็ง ราชวิถี วัดราชกุญชร ซอยลาซาล สุขุมวิท เอกมัย ทองหล่อ Big c เอกมัย BTS เอกมัย เฟลิมจิต ซิดลม ทองหล่อ เป็นพื้นที่สีแดง ทั้งนี้ กรมควบคุม ย้ำว่า เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.รายวัน 360 องศา, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, xinhua, isranews, มติชน สดส์ปตาห์, mcot)

-**อินเดีย** กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 มากเป็นอันดับ 2 ของโลก นำหน้าบราซิล หลังยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 4.2 ล้านราย หลังพบผู้ติดเชื้อใหม่ 90,802 คน ใน 24 ชั่วโมง

-**อังกฤษ** สื่อเคาระบดรอบใหม่ หลังพบผู้ติดเชื้อใหม่ 3,000 คน ถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค. ทางกรณียืนยันว่าจะไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ แต่จะยกระดับมาตรการชะลอการระบาดเฉพาะในบางพื้นที่ที่พบกลุ่มก่อนการติดเชื้อ ด้านกลุ่มที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษ แสดงความกังวลว่า สหราชอาณาจักรผ่อนคลายมาตรการคุมเรื่องไวรัสเร็วเกินไป ขณะที่บางเมืองตรวจพบอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

-**สเปน** กลายเป็นชาติแรกในยุโรปที่ยอดผู้ติดเชื้อรวมในประเทศเกิน 500,000 คน

-**ฝรั่งเศส** ตรวจพบผู้ติดเชื้อในวันเดียว 4,203 คน ยอดสะสม 328,980 คน หวั่นระบาดระลอก 2 จึงประกาศพื้นที่ที่จะต้องเข้ามาตรการชะลอการระบาดแบบเข้มข้นเพิ่มอีก 7 แห่ง รวมถึงเมืองใหญ่

-**รัสเซีย** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,185 ราย เสียชีวิตรวม 17,871 ราย ด้าน ส.ร.เซีย เริ่มจำหน่ายวัคซีน “สปุตนิค 5” ออกสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรก หลังจดทะเบียนวัคซีนต้านโควิด 19 เป็นชาติแรกของโลก

-**เยอรมนี** มีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,396 ราย และล่าสุดมีรายงานว่าทางการได้อนุมัติให้มีการทดลองรักษาด้วยวัคซีน BNT162b2 โดยการทดลองการรักษาที่ได้รับการอนุมัติจะอยู่ในขั้นตอนการทดลองการรักษาในระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ซึ่งจะทดลองการรักษากับอาสาสมัครที่มีอายุ 18- 85 ปี จำนวน 30,000 ราย

-**อิตาลี** เผยตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุด 100,041 คน ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 5,541 ราย และผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้วที่ 79,008 คน

-**ฮ่องกง** ประกาศผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดในการรับมือกับโควิด 19 อนุญาตให้รวมตัวกันในที่สาธารณะได้สูงสุด 4 คน และเปิดสนามกีฬาต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไป

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ยอดผู้ติดเชื้อรวม 27,288,586 ราย อาการรุนแรง 59,962 ราย รักษาหายแล้ว 19,370,858 ราย เสียชีวิต 887,549 ราย โดยอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1.สหรัฐฯ อันดับ 2.อินเดีย อันดับ 3.บราซิล ส่วนไทยอยู่ในอันดับที่ 122

มติครม.แต่งตั้ง-โยกย้ายผู้บริหารสธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักฯ แถลงว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ สธ. เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 1.พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย 2.นพ.สุรธรรมชัย วัฒนาวิทย์เจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค 3.นพ.โสภาส การย์กวิณพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4.นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ.ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5.พญ.อัมพรเบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 6.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัด สธ. (นักบริหาร) ดูกานด้านบริหาร แต่ล่าสุดให้ดูงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 7.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. ดำรงตำแหน่งเดิมเป็นรองปลัด สธ. (นักบริหาร) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ แต่ล่าสุดให้ไปดูแลภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุข 8.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด สธ. ด้านบริหาร 9.นพ.ธงชัย กิริติหัตถ์ถาวร ผู้ตรวจราชการ สธ. ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัด สธ. กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ 10.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการฯ

อ้างอิงมว.สธ.เรียกเงินแลกบัตรจขรก.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, newtv, tnthailand, kapook, thestandard, thailandplus, thansettakij, nationtv, bangkokbiznews, mcot)

-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ.เขต 9 และ นส.ยุพิน ตันวิสุทธิ ผอ.กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม แถลงความคืบหน้ากรณีจขรก.ในสังกัด สธ.แอบอ้างชื่อผู้บริหารในการเรียกรับเงินแลกกับการบรรจุข้าราชการรุ่นสู่โรคโควิด19

ประเด็นข่าว

- นพ.ยงยศ แกลงว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า มีการเรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือในการบรรจขรก.1 ราย ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผิดยังไม่เกิด แต่ก็สร้างความเสียหาย โดยเฉพาะการแอบอ้างชื่อของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว. สธ. และสร้างความเสียหายกับ สสจ. จึงให้นิติกรไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน และเป็นอำนาจของผู้ว่าฯนครราชสีมา ที่สามารถแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อไป

- นพ.พงศ์เกษม แกลงเพิ่มเติมว่า คกก.สืบข้อเท็จจริง พบว่า ข้อร้องเรียนมีมูล โดยพบหลักฐานการสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เรียกรับเงิน 5 แสนบาท เพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้พี่สาวของพยาบาลรายหนึ่งได้รับการบรรจุข้าราชการรัฐสภาโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด เบื้องต้นพบว่า ผู้ที่เรียกรับเงินเป็นชายอายุราว 40 ปี เป็นข้าราชการระดับ 7 (ซี 7) ข้าราชการ ขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอให้แต่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้ว

ที่จะต้องมีการพิจารณาคือ ผู้ที่เรียกรับเงินรายนั้น มีตำแหน่งเป็นผู้พิจารณาการบรรจุข้าราชการรัฐสภาโควิด-19 หรือไม่ หากร่วมเป็นกรรมการด้วยจะเข้าข่ายการทุจริตในหน้าที่ ถือว่ากระทำผิดตามมาตรา 157 ซึ่งมีโทษหนักทั้งไล่ออกจากราชการ และจำคุก แต่หากไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรจุข้าราชการก็จะผิดฐานประพฤดิชั่วร้ายแรง ซึ่งตามมาติ ครม. คือไล่ออกและดำเนินคดีอาญาต่อไป ตามระเบียบการสอบวินัยจะใช้เวลา 180 วัน แต่กรณีนี้คาดว่าจะใช้เวลาเร็วกว่า ประมาณ 30 วัน เพราะมีหลักฐานชัดเจน โดยระหว่างนั้นพ.สจ.นครราชสีมา ได้ย้ายผู้ที่เรียกรับเงินไปอยู่ที่ สสจ.ก่อน ส่วนพยาบาลที่ถูกเรียกรับเงิน ย้ายไปสถานพยาบาลอื่นก่อน ทั้งนี้เพื่อความสบายใจ

แนวทางพัฒนาบริการ e-Service

สื่อที่นำเสนอ : แนวนหน้า

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แกลงว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จะช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรให้แก่ภาคเอกชนและประชาชน ส่งผลต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก นอกจากนี้ ยังกำหนดแผนการดำเนินการแก้ไขกฎหมายไว้ดังนี้คือ ในส่วนของประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะแก้ไขได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ครม. ให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ขณะที่กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องขอความเห็นชอบจาก ครม.ก่อนนั้น ให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนกฎหมายที่เป็น พ.ร.บ.ให้สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอแก้ไขต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเสนอต่อ ครม. หลังจากแก้ พ.ร.บ.สำเร็จ ให้แก้ไขกฎหมายลำดับรองให้สอดคล้องภายใน 3 เดือน นับแต่ พ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ ก.พ.ร.เสนอว่า ในจำนวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 84 ฉบับ มีอยู่ 23 ฉบับของหน่วยงานนำร่องที่มีความพร้อมอยู่แล้ว หากแก้ไขจะสามารถให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ พร้อมกันนี้ ครม.มีมติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด"

จับแพทย์ปลอม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ), เว็บบ(nationtv, พิมพ์ไทย, สยามรัฐ, ผงก.ออนไลน์, มติชนออนไลน์, ข่าวสด, เดลินิวส์)

-เสนอข่าว นายธนกร อภิวัชรกุลธนา อายุ 52 ปี ถูกจับกุมฐานฉ้อโกง ได้ที่ ซ.เจริญสนิทวงศ์ 42 เขตบางพลัด สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายหลายรายเดินทางเข้าร้องเรียนว่า ถูกผู้ต้องหาหลอกขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยอ้างว่าเรียนจบคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง หลอกให้เหยื่อหลายรายลงทุนซื้อหุ้นบริษัทแห่งหนึ่ง มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท เบื้องต้นผู้ต้องหาปรับสภาพว่า เคยประกอบอาชีพค้าขาย แต่เศรษฐกิจไม่ดี ว่างงาน จึงหาโอกาสในการหาเงิน ใช้ช่องทางเฟซบุ๊กและไลน์ในการก่อเหตุเพราะหาเงินได้ง่าย กองบังคับการปราบปรามจึงฝากเตือนภัยประชาชน ให้ระมัดระวังในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ปัญหาในอนาคตของผู้ป่วยระยะท้าย

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอบทความจากการร่วมประชุมทางไกลของ สธ. สช. และสภาการพยาบาล เกี่ยวกับปัญหาในอนาคตของผู้ป่วยระยะท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบูรณาการการดำเนินงาน "สิทธิการตายดี" ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หรือ Living Will และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care)

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อภาวะความเจ็บป่วย คุณภาพชีวิต และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพจึงจำเป็นต้องปรับตัว ทั้งในเรื่องโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อน การจัดการสุขภาพ การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ การสื่อสารสังคม และการพัฒนาองค์ความรู้

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กล่าวว่า ระบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย

ด้านผู้แทนจาก รพ.กระบี่ เสนอแนะว่าขณะนี้ประชาชนยังไม่ทราบว่ามีสิทธิเข้าถึง Palliative care และสิทธิตามมาตรา 12 ต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างตระหนักรู้ให้แก่สังคม พร้อมยกแบบอย่างของสิงคโปร์ที่ประชาชนสามารถทำแผนการรักษาล่วงหน้าได้ 3 รูปแบบ คือ ทำโดยที่ยังไม่จำเป็นต้องป่วย เพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อถึงเวลาจะได้รับการดูแลตามแผน / ทำแผนการรักษาล่วงหน้าเฉพาะโรค และทำแผนการรักษาล่วงหน้าในระยะสุดท้ายของชีวิต

ประเด็นข่าว

ยกระดับอาหารริมบาทวิถี New Normal

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

-เสนอสุกัญญา ตรี.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ กล่าวว่า สธ. ยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี แบบ New Normal สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค พร้อมทั้งร่วมมือกับ ททท. ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ เว็บไซต์ (sanook, สยามรัฐ, thaiquote, ฐานเศรษฐกิจ)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคทางระบบประสาทโดยตรง เกิดจากเซลล์ระบบประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อเสื่อม แก่และตายก่อนวัยอันควร มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาลีบ มีการกระตุกตื้นของกล้ามเนื้อ ส่งผลทำให้พูดไม่ได้ หรือหายใจเองไม่ได้ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และรับประทานอาหารผ่านสายยาง มักจะเกิดในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปีพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตหลังเกิดอาการเพียง 3-4 ปี ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้อันตราย ทำให้ผู้ป่วยอยู่ได้ไม่นานที่สุด

นพ.ธนิชทร์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงสามารถกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แต่ต้องกินยาตามแพทย์สั่งตลอดเวลา ผู้ดูแลต้องพยายามให้ผู้ป่วยออกกำลังกาย ทำกิจกรรมสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อลีบแบน เกิดแผลกดทับและการติดเชื้อของข้อพับข้อนิ้วให้เพียงพอ ลดความเครียด รับประทานอาหารที่อ่อนนุ่มและไม่ต้องเคี้ยวมากในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการกลืน หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หนักเกินไป และหลีกเลี่ยงการรับหรือสัมผัสกับยาฆ่าแมลง หรือพวกโลหะหนักและรังสีรุนแรง

กิจกรรม We Run Thailand

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยผ่านกิจกรรม We Run Thailand : We Run Phuket โดยได้รับมอบหมายจาก ศบค.ให้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเรียกความมั่นใจด้านความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้ จ.ระยอง เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จึงมีนโยบายนำรูปแบบเดียวกันไปดำเนินการจัดในสนามแข่งขันอื่นๆ ที่เป็นหัวเมืองท่องเที่ยว เป็นซีรีส์ทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ We Run Thailand ซึ่ง จ.ภูเก็ต จะนำร่องเป็นที่แรก โดยจะจัดตามคู่มือวิ่งบนถนน ภายใต้มาตรฐานของสหพันธ์กรีฑาโลก และจัดตามมาตรการของก.สาธารณสุข อย่างเต็มระบบและเคร่งครัด

ความร่วมมือวิจัยพัฒนาพัฒนาญาไทยและยาแผนไทย

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ และนพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการร่วมมือด้านงานวิจัยตำรับยาไทยและยาแผนไทยระหว่างจุฬาฯ และกรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ จะให้คำปรึกษาในการศึกษาวิจัย จัดการข้อมูลจัดการความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัย และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกัน